

Trong hội nghị đối thoại với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh vừa qua, đại diện Hội Nông dân tại một số địa phương đã đề nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn giải quyết vấn đề cấp thiết về môi trường, đất đai làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất cũng như cuộc sống của người nông dân.

■ KHƯƠNG LỤC

khuongluc@danviet.vn

Ô nhiễm khí thải, nước thải... ảnh hưởng sức khỏe người dân

Kiến nghị tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Quý - Chủ tịch Hội Nông dân (xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) đề nghị lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo ngành chuyên môn giải quyết dứt điểm tình hình ô nhiễm môi trường không khí ở các lò làm mì thôn Từ Nê (xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh).

"Các ống khói từ các nhà máy làm mì sử dụng bằng vải vụn đốt; chính vì vậy khí đen, bụi mịn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân và học sinh của 3 trường trên địa bàn xã Quỳnh Phú. Tôi kiến nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt để xử lý chấm dứt tình trạng đốt vải vụn để sản xuất làm mì ở thôn Từ Nê, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài" - bà Quý nói.

Trả lời những vấn đề do đại diện Hội Nông dân các địa phương nêu ra, ông Hồ Nguyên Hùng - Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bắc Ninh cho biết, đối với vấn đề bảo vệ môi trường, tỉnh Bắc Ninh luôn đi đầu trong việc bảo vệ môi trường sống cho người dân, lãnh đạo tỉnh không có chủ trương đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế. Trong suốt thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện và bảo vệ vấn đề môi trường thông qua đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh năm 2024.

Ông Hùng nhận định, hiện



✦ Bà Nguyễn Thị Quý - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, nêu ý kiến tại hội nghị đối thoại. T.T

Nông dân Bắc Ninh kiến nghị vấn đề cấp thiết về môi trường, đất đai

N Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, không chỉ qua các cuộc gặp gỡ, đối thoại mà qua các kênh thông tin khác, trong đó có vai trò quan trọng của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đổi mới phương thức hoạt động, công tác dân vận, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh Bắc Ninh.

nay chúng ta đã có Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Theo đó, UBND cấp xã, UBND cấp huyện có trách nhiệm đối với việc quản lý, thực hiện, phát hiện và xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu dân cư, làng nghề và các cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh cũng ban hành rất nhiều văn bản, nghị quyết liên quan tới chế độ chính sách về môi trường.

"Từ trước đến nay, không có một tỉnh nào thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tốt như tỉnh ta. Chúng ta có 3 nhà máy phát điện liên quan để xử lý rác" - ông Hùng nói và mong muốn các hội viên nông dân nêu cao tinh thần, trách nhiệm bảo vệ môi trường và phát hiện ra các hành vi, vi phạm liên quan tới môi trường, báo cáo trực tiếp về UBND xã, phường để kịp thời xử lý.

Hai đoàn của tỉnh đang đi kiểm tra về đất đai

Liên quan tới vấn đề đất đai, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn kiến nghị, hiện nay Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành Kết luận 739, 740-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền, sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ trên địa bàn tỉnh và thành phố nói riêng.

Tuy nhiên đến nay việc giải quyết thực hiện theo Kết luận hiệu quả chưa cao. Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân phường Tam Sơn đề nghị Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ đạo các sở, ban, ngành có văn bản hướng dẫn chi tiết, rõ ràng, cụ thể để cấp xã, phường thực hiện.

Liên quan tới vấn đề này, ông Hồ

Nguyên Hùng - Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bắc Ninh cho biết, theo Kết luận 739, 740-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến 31/12/2024 phải thống kê, rà soát và phân loại từng trường hợp cụ thể để giải quyết và sẽ tổ chức giải quyết, cấp giấy chứng nhận đến hết năm 2025. Theo ông Hùng, hiện tỉnh Bắc Ninh đang có 2 đoàn đi kiểm tra, một đoàn do HĐND tỉnh đi kiểm tra các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền, sử dụng đất lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và một đoàn của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đang đi kiểm tra, giám sát với các huyện về việc giao đất dân cư dịch vụ.

Ghi nhận, biểu dương những hiến kế, ý kiến tâm huyết, câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể thiết thực của các đại biểu, ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, đây là những vấn đề quan trọng đang được nhân dân và toàn xã hội quan tâm. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Ban Tổ chức hội nghị tổng hợp tất cả các câu hỏi chuyển về Văn phòng UBND tỉnh để yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương trả lời, chậm nhất sau 5 ngày phải hoàn thành và báo cáo về UBND tỉnh. ✦